

เตรียมชิงบอร์ด ก.ค.ศ. พิจารณาแนวทางสอบครูผู้ช่วย ปี 64 ช่วงสถานการณ์โควิด

นำเสนอเมื่อ : 29 ก.ย. 2564

น.ส.ตรีสุข เทียนทอง รรมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2564 ไปตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมาโดยมีผู้สนใจเข้ามาสมัครมากกว่า 1.7 แสนราย แต่ด้วยสถานการณ์ความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องเลื่อนการสอบออกไปอย่างไม่มีกำหนดสวนราชการไม่สามารถดำเนินการจัดสอบแข่งขันได้ตามกำหนดการเดิม ส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมาในหลายด้าน ทั้งด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรครูในการเข้าไปจัดการเรียนการสอนทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ คุณภาพของผู้เรียน และการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การสอบแข่งขันฯ สามารถดำเนินการได้ในสภาวะการณ์นี้ ตนได้หารือกับผู้เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน และได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการฯ สอบครูผู้ช่วยวิเคราะห์รูปแบบหาแนวทาง และความเป็นไปได้ในการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ได้โดยเร็วและมีประสิทธิภาพ ในสภาวะการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

“ทราบว่าสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการหารูปแบบและแนวทางไว้เรียบร้อยแล้ว และเตรียมนำแนวทางดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุม ก.ค.ศ. ในวันที่ 30 กันยายน ที่จะถึงนี้ เพื่อให้ที่ประชุม ก.ค.ศ. ได้พิจารณาและหาข้อสรุปร่วมกัน หากมีมติเห็นชอบแนวทางตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เสนอ ก็จะได้ออกให้สวนราชการเร่งดำเนินการตามแนวทางและแนวปฏิบัติโดยด่วนต่อไป อย่างไรก็ตามดิฉันขอเรียนว่า ในช่วงที่ผ่านมาระบบราชการไม่ได้มีเงินก้อนใหญ่ในการแก้ไขปัญหาและพยายามหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวขอยาได้กังวล และขอฝากกำลังใจไปถึงน้อง ๆ วาที่ครูรุ่นใหม่มทุกคนที่กำลังเตรียมตัวและรอคอยที่จะเข้ารับการสอบบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วยในครั้งนี้ ขอให้เตรียมความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้ามาสู่ระบบการศึกษาให้ได้ เพื่อนำความรู้ความสามารถที่มีมาเป็นกำลังสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ ในการช่วยกันขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของประเทศเราให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น”

รมว.ศึกษาธิการกล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [FOCUSNEWS](#) วันที่ 29 กันยายน 2564